

## องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ

### อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช

สรุปผลการพัฒนาทรัพยากรบุคคลทุกสายงานของอปท.

ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับการฝึกอบรมความรู้ในสายงานเฉลี่ยเกินกว่าร้อยละ 100

อบต.บ้านเกาะ มีข้าราชการ 10 สายงาน

ได้รับการฝึกอบรมความรู้ 10 สายงาน

คิดเป็นร้อยละ 100

### สรุปผลการเข้าร่วมการพัฒนาทรัพยากรบุคคลทุกสายงานประจำปี 2561

ที่	สายงาน	อบรม / เรื่อง	คิดเป็นร้อยละ
1	ปลัด อบต. (นักบริหารงาน อบต.)	- สัมมนาทางวิชาการเครือข่ายคณะกรรมการ สอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561	100
	รองปลัด (นักบริหารงานอบต.)	- อบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น หลักสูตร"การจัดทำแบบบูรณาการงาน ก่อสร้างและการคำนวณค่างานตามสัญญา ก่อสร้างแบบปรับราคาได้(ค่า K)ของอปท.	100
2	นักทรัพยากรบุคคล	- อบรม โครงการพัฒนาและส่งเสริมการ บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น	100
3	บริหารทั่วไป	- อบรมให้ความรู้แก่บุคลากรของอบจ.นศ.และ ประชาชนเกี่ยวกับพรบ.ข้อมูลข่าวสารของ ราชการ พ.ศ.2540 - ฝึกอบรมผู้จัดการประจำหน่วยเลือกตั้งมือ อาชีพ(ผจ.ปน.)และกรรมการศส.ปชต. หลักสูตรการฝึกอบรมผู้จัดการประจำหน่วย เลือกตั้งมืออาชีพ(ผจ.ปน.)	100
4	นักพัฒนาชุมชน	- อบรมผู้บันทึกข้อมูลเรื่องการใช้โปรแกรม บันทึกและประมวลผลข้อมูลปฐ. ปี 2561 -อบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการ คุ้มครองผู้บริโภคในการกระจายอำนาจให้	100
5	นักวิเคราะห์นโยบายและ แผน	-อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพในการ เชื่อมโยงระดับพื้นที่และการจัดทำแผน ยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาจังหวัด	100

ที่	สายงาน	อบรม /เรื่อง	คิดเป็นร้อยละ
6	ผู้อำนวยการกองคลัง นักบริหารงานการคลัง	-สัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการงบประมาณด้านการศึกษาของอปท. ประจำปี 2561	100
7	นักวิชาการเงินและบัญชี	- อบรมหลักสูตร"เทคนิคการบันทึกบัญชีการจัดทำทะเบียนและรายงานการเงิน(บัญชีมือ) ด้วยโปรแกรมประยุกต์ เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลนำเข้าสู่ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์(e-LAAS)	100
8	นักวิชาการจัดเก็บรายได้	- อบรมการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขั้นตอนการคัดลอกข้อมูลที่ดิน การสำรวจภาคสนาม การจัดทำแผนที่ภาษีและการบินที่ข้อมูลภาคสนามลงใน โปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน(LTAX 3,000)	100
9	เจ้าพนักงานพัสดุ	-อบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น หลักสูตร"การจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและการคำนวณค่างานตามสัญญา ก่อสร้างแบบปรับราคาได้(ค่า K)ของอปท.	100
10	นายช่างโยธา	- อบรมปฏิบัติการด้านการประมาณการราคาก่อสร้าง -อบรมโครงการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์	100